

สารของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2
ในโอกาสเฉลิมฉลองวันสันติสากล
1 มกราคม 1982 / 2525

สันติภาพ คือพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา

ถึงเยาวชน ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องสำคัญในโลกอนาคต

ถึงชายหญิง ที่รับผิดชอบต่อชีวิตในสังคมในปัจจุบัน

ถึงครอบครัวและครู

ถึงแต่ละคนและชุมชน

ถึงหัวหน้ารัฐบาลและประเทศ

ข้าพเจ้าขอส่งสารนี้ถึงท่านทุกคนในวาระย่างเข้าปี 1982 ข้าพเจ้าเชื่อเชิญท่านให้พิจารณาไตร่ตรองพร้อมกับข้าพเจ้าในหัวข้อใหม่ของวันสันติสากลที่ว่า สันติภาพคือ พระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา

1. เราเผชิญกับความจริงข้อนี้ เมื่อเราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการอุทิศตนของเรา และต้องตัดสินใจเลือก นี่คือการท้าทายต่อมนุษยชาติทั้งมวล ชายและหญิงทุกคนที่รู้ว่าตนต่างก็รับผิดชอบซึ่งกันและกัน และร่วมกันรับผิดชอบโลกด้วย

ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 1 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 15 ซึ่งดำรงตำแหน่งก่อนข้าพเจ้า ทรงอุทิศสมณสาสน์ด้วยหัวข้อนี้เช่นกัน ด้วยความชื่นชมในการสิ้นสุดความเป็นศัตรูกัน และย้ำให้เห็นความจำเป็นที่จะขจัดความเกลียดชังและความเป็นศัตรูกัน โดยการคืนดีกันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมตตาธรรมร่วมกัน พระองค์ทรงเริ่มต้นสมณสาสน์ของพระองค์โดยการอ้างถึง "สันติภาพ ซึ่งเป็นพระพรวิเศษสุดจากพระเจ้า ตามคำของท่านนักบุญออกัสติน 'แม้ว่าจะ เป็นสิ่งที่หายไปจากโลก แต่ก็ไม่มีคำกล่าวที่หวานกว่านี้อีกแล้ว ไม่มีความปลอดภัยใดที่ต้องการมากกว่านี้ซึ่งมีการเผ่ารอคอย และไม่มีการค้นพบอะไรที่ดีกว่าพระพรนี้' (De Civitate Dei, lib. XIX, c. X1)" (สมณสาสน์ *Pacem Dei Munus*: AAS 12 [1920], หน้า 209)

ความพยายามเพื่อสันติภาพในโลกที่เต็มไปด้วยการแบ่งแยก

2. นับเนื่องแต่นั้นมา พระสันตะปาปาที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าข้าพเจ้า ยังคงกล่าวถึงความจริงนี้เสมอ ในความพยายามของท่านทั้งหลายที่เพียรให้การศึกษาเพื่อสันติภาพ และให้การสนับสนุนการทำงานเพื่อสันติภาพถาวร ทุกวันนี้ สันติภาพได้กลายเป็นความหวังใญ่สำคัญของผู้รับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศชาติทั่วโลก และยังเป็นความหวังใญ่มากยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มประชาชนในวงกว้างและบุคคลจำนวนนับไม่ถ้วนที่อุทิศตนด้วยความใจกว้างและยืนหยัดที่จะอุทิศตนในการสร้างรูปแบบสันติภาพและสร้างสันติภาพที่แท้จริงระหว่างประชาชาติและประเทศชาติ นี่เป็นสิ่งที่บรรเทาใจ แต่แม้ว่าจะมีความพยายามของผู้มีน้ำใจดีทั้งชายและหญิงทุกคน ก็ไม่อาจปิดบังข้อเท็จจริงที่ว่า *ยังมีภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพในโลก* ภัยคุกคามเหล่านี้บางประการอยู่ในรูปแบบของการแบ่งแยกระหว่างประเทศ บางอย่างเกิดจากความตึงเครียดที่มีรากลึกระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศที่ขัดแย้งกันในประชาคมโลก

ในสภาพความเป็นจริง การเผชิญหน้าที่เราประสบในทุกวันนี้ แตกต่างจากประวัติศาสตร์ในอดีตอยู่บางประการ ประการแรก การเผชิญหน้านี้*แผ่กว้างระดับโลก* แม้กระทั่งความขัดแย้งในท้องถิ่นก็มักเป็นการแสดงออกของความขัดแย้งที่เกิดจากที่อื่นในโลก ในทำนองเดียวกัน ความขัดแย้งก็มักจะเป็นความขัดแย้งที่มีผลลึกซึ้งที่ห่างไกลจากจุดที่มันเกิดขึ้น คุณลักษณะอีกประการหนึ่ง คือ*ความครบถ้วน* ความขัดแย้งในทุกวันนี้ระดมพลังทั้งมวลของประเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น การผูกขาดอย่างเห็นแก่ตัวและแม้กระทั่งความเป็นศัตรูกันก็มักจะได้ในทุกวันนี้ในแนวทางที่เศรษฐกิจถูกกำหนด และในการประยุกต์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ ดังเช่นที่สื่อมวลชนหรือทรัพยากรทางทหารถูกใช้ ประการที่สาม เราต้องเน้นลักษณะ*ความรุนแรง*ของความขัดแย้งสมัยใหม่ นี่คือการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติทั้งมวลที่อยู่ในภาวะเสี่ยง เมื่อคำนึงถึงศักยภาพในการทำลายของอาวุธทางทหารที่มีการสะสมกันอยู่ในปัจจุบัน

กล่าวโดยสรุป ในขณะที่มีปัจจัยมากมายที่ควรสนับสนุนการสร้างเอกภาพ สังคมมนุษย์ดูเหมือนจะเป็นโลกแห่งการแบ่งแยก พลังแห่งเอกภาพต้องยอมแพ้แก่การแบ่งแยกระหว่างตะวันออกและตะวันตก ประเทศทางซีกโลกภาคเหนือและภาคใต้ ระหว่างเพื่อนและศัตรู

ปัญหาสำคัญ

3. แน่นนอน สาเหตุของสถานการณ์นี้มีความสลับซับซ้อน และมีหลายรูปแบบ *เหตุผลทางการเมือง*ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากแยะออกมาได้ง่ายที่สุด บางกลุ่มหลงในอำนาจของตนและใช้

อำนาจไปกดขี่สังคมโดยรวม ความปรารถนาเกินขีดเพื่อการขยายอำนาจ ผลักดันให้บางประเทศ
สร้างความเจริญของตน โดยไม่คำนึงถึงแม้กระทั่งการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนความทุกข์ยากของ
ผู้อื่น ลัทธิชาตินิยมที่ไร้การควบคุมจึงสนับสนุนแผนการครอบงำ ซึ่งทำให้ประเทศอื่นๆ ต้อง
ตัดสินใจเลือกว่าจะยอมรับเป็นรัฐบริวารและการพึ่งพา หรือมีท่าทีแข่งขันและเป็นปรปักษ์ต่อกัน
การวิเคราะห์เชิงลึกทำให้พบว่าสาเหตุของสถานการณ์นี้คือการใช้แนวคิดและอุดมการณ์บาง
ประการที่อ้างว่าจะเป็นการปูพื้นฐานของความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม และประวัติศาสตร์

เมื่อเราต้องเลือกระหว่างสันติภาพและสงคราม เราก็จะพบว่าเราต้องเผชิญหน้ากับตนเอง
กับธรรมชาติของเรา กับแผนการของเราเพื่อชีวิตส่วนตัวและชุมชน และกับการใช้เสรีภาพของเรา
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนจะดำเนินต่อไปอย่างเหนียวแน่นหรือไม่ บนวิถีทางการไม่เข้าใจ
และการเผชิญหน้าอย่างไรปราณี เพราะกฎเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ที่ไม่มีกรอบแน่นอนเลย หรือเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัตว์ที่ต่อสู้กันตาม "กฎแห่งป่า" แล้วมนุษย์ได้รับเรียกเป็นพิเศษและได้รับความ
ความสามารถพื้นฐานในการดำเนินชีวิตในสันติภาพร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและแบ่งปันซึ่งกัน
และกันในการสร้างวัฒนธรรม สังคมและประวัติศาสตร์มิใช่หรือ ในการวิเคราะห์ถึงขั้นสุดท้าย
เมื่อเราพิจารณาประเด็นสันติภาพ เราก็ต้องพิจารณาความหมายและเงื่อนไขของชีวิตส่วนตัวและ
ชีวิตชุมชนของเรา

สันติภาพเป็นพระพรของพระเจ้า

4. สันติภาพมิใช่เป็นเพียงแค่ความสมดุลอย่างผิวเผินระหว่างผลประโยชน์ทางวัตถุที่
ขัดแย้งกัน ซึ่งเป็นความสมดุลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบของปริมาณและสิ่งของ ที่จริง สันติภาพใน
สภาพความเป็นจริงที่ลึกซึ้งนั้น คือสถานะเกี่ยวกับระเบียบของมนุษย์เป็นประการสำคัญ เป็น
ระเบียบของตัวมนุษย์ ดังนั้น สันติภาพจึงเป็นธรรมชาติที่สมเหตุสมผลและมีศีลธรรม เป็นผลพวง
ของสัจธรรมความจริงและคุณธรรม สันติภาพเกิดจากพลวัตของเจตจำนงเสรีที่ได้รับการชี้นำโดย
เหตุผลที่มุ่งสู่ความดีส่วนรวม ที่สามารถบรรลุได้ก็โดยความจริง ความยุติธรรม และความรัก
ระเบียบแห่งเหตุผลและศีลธรรมนี้อยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจโดยมโนธรรมของมนุษย์ที่
แสวงหาความเป็นหนึ่งเดียวกันในความสัมพันธ์ระหว่างกัน การเคารพต่อความยุติธรรมสำหรับทุก
คน ซึ่งนำไปสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่มีอยู่ในตัวมนุษย์แต่ละคนโดยกำเนิด เรามองไม่
เห็นว่าระเบียบศีลธรรมนี้จะละเลยพระเจ้าซึ่งทรงเป็นป่อเกิดแรกของชีวิต เป็นสัจธรรมที่สำคัญ
และความดีสูงสุดได้อย่างไร

ในแง่นี้เองทำให้เราทราบว่สันติภาพมาจากพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพื้นฐาน เป็นพระพรของพระเจ้า ในขณะที่เราอ้างว่าทรัพย์สินสมบัติความมั่งคั่งและทรัพย์สินของจักรวาลเกิดจากสมองของมนุษย์ และสิ่งนี้มักก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงคราม "มนุษย์ก้าวขึ้นมาต่อต้านบทบาทหน้าของพระพรที่เกิดจาก "ธรรมชาติ" นั่นคือเกิดจากพระเจ้า หากเราวิเคราะห์ถึงขั้นสุดท้าย" (สมณสาสน์ การทำงาน, ข้อ 12) และพระเจ้าทรงกระทำมากกว่าการมอบสิ่งสร้างให้มนุษย์ชาติดูแล และพัฒนาร่วมกันเพื่อมนุษย์ทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติเท่านั้น พระองค์ยังทรงจารึกกฎลงไว้ในมโนธรรมของมนุษย์ที่ผูกพันให้เราเคารพชีวิตและมนุษย์ทั้งครบด้วยวิถีทางต่างๆ ในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเรา ซึ่งได้รับการสร้างเช่นเดียวกับเราตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงเป็นผู้ค้ำประกันสำหรับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานทั้งหมดแน่นอน พระเจ้าเป็นบ่อเกิดแห่งสันติภาพ พระองค์ทรงเรียกร้องให้เกิดสันติภาพ ทรงปกป้องคุ้มครอง และทรงประทานสันติภาพนี้ในฐานะที่เป็นผลของ "ความยุติธรรม"

นอกจากนั้น พระเจ้ายังทรงช่วยเราให้มีสันติสุขภายใน หรือค้นพบสันติสุขภายในอีกครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตอันจำกัดของเรานี้ที่เป็นผลจากความผิดพลาดหรือความชั่วร้ายได้นั้น เรามนุษย์ค้นหาสันติภาพท่ามกลางความยากลำบากมากมาย ปัญญาของเรามีดมนเพราะภาพปรากฏของความจริงถูกโน้มน้าวด้วยปัจจัยจอมปลอม และถูกชักนำให้หลงทางโดยสัญชาตญาณที่ไม่มีเหตุผลและเห็นแก่ตัว ดังนั้น เราจำเป็นจะต้องเปิดใจต่อแสงสว่างจากพระเจ้าที่จะมาส่องทางให้ชีวิตเรา ทำให้ตัวเราบริสุทธิ์จากมลทินและความผิดพลาด และปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากกิเลสที่ก้าวร้าว พระเจ้ามิได้ทรงห่างไกลจากจิตใจของผู้ที่อธิษฐานภาวนาต่อพระองค์และพยายามปฏิบัติความยุติธรรม เมื่อเขาทำการเสวนาอย่างต่อเนื่องกับพระองค์ด้วยเสรีภาพ พระองค์ก็จะทรงประทานสันติภาพให้แก่ผู้นั้นเพื่อให้เกิดความสนิทสัมพันธ์อย่างสมบูรณ์ในชีวิตกับพระเจ้าและพี่น้องชายหญิงของตน ในพระคัมภีร์มีการกล่าวอยู่บ่อยๆ ถึงคำว่า "สันติภาพ" ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องความสุข ความเป็นหนึ่งเดียวกัน การมีชีวิตที่ดี ความมั่นคง ความปรองดอง ความรอด และความยุติธรรม ในฐานะที่เป็นพระพรของ "พระเจ้าแห่งสันติภาพ" (2 คร 3:16) ทรงประทานและสัญญาว่าจะประทานอย่างอุดม "เราส่งสันติภาพอันอุดมทีหลังไหลมาเช่นแม่น้ำมายังเธอ" (อิสยาห์ 66:12)

พระพรของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เรา

5. ในขณะที่สันติภาพเป็นพระพรนั้น มนุษย์ก็ไม่เคยพ้นจากความรับผิดชอบในการแสวงหาสันติภาพ และพยายามที่จะสร้างสันติภาพโดยแต่ละบุคคลและชุมชนตลอดมาในประวัติศาสตร์ พระพรแห่งสันติภาพของพระเจ้าจึงเป็นการแสวงหาและการบรรลุผลของมนุษย์

ตลอดเวลา เนื่องจากสันติภาพได้รับการนำเสนอให้เราเพื่อให้เราสามารถยอมรับสันติภาพนั้นได้อย่างเสรี และนำไปสู่ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ของเรา นอกจากนี้เพราะทรงรักมนุษย์ พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเรา แม้ในช่วงเวลาที่มีดมิทในประวัติศาสตร์ พระองค์กระตุ้นเราให้เดินหน้า หรือนำเราให้หันกลับไปสู่หนทางแห่งสันติภาพ แม้แต่ความยากลำบาก ความล้มเหลว และโศกนาฏกรรมในอดีตและในปัจจุบันต้องได้รับการศึกษาเพื่อสรุปบทเรียนและเพื่อค้นพบปรัชญาที่เรารแสวงหาเพื่อบรรลุหนทางใหม่ อันเป็นหนทางที่มีเหตุผลและกล้าหาญเพื่อสร้างสันติภาพ นี่คือการค้นหาความใฝ่ฝันจากความจริงของพระเจ้าในเรื่องแนวคิดที่เราได้รับ และพลังกำลังที่เราต้องการเพื่อเอาชนะสถานการณ์ความอยุติธรรม เพื่อปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระจากอุมการณแห่งอำนาจและการครอบงำ และเพื่อปูหนทางไปสู่ภราดรภาพสากลที่แท้จริง

บรรดาคริสตชนผู้ที่เชื่อในพระคริสต์และได้ประกาศ "ข่าวดีแห่งสันติภาพ" และปมเพาะสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วยการคืนดีกับพระเจ้า ยังมีเหตุผลที่แน่นอนกว่า ดังที่ข้าพเจ้าจะเน้นในตอนท้ายของสารฉบับนี้ คือการแสวงหาสันติภาพในฐานะพระพรของพระเจ้า และเพื่อช่วยเหลืออย่างกล้าหาญคือการสร้างสันติภาพในโลกนี้ ตามที่เราเฝ้ารอคอยให้สำเร็จลุกลงไปอย่างสมบูรณ์ในพระอาณาจักรของพระเจ้า พวกเขาที่รู้ว่าพวกเขาได้รับเรียกให้พยายามร่วมกันกับผู้ที่เชื่อในศาสนาอื่นๆ ซึ่งประณามความเกลียดชังและสงครามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และอุทิศตนโดยใช้วิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและสันติภาพ

ในลำดับแรก เราควรพิจารณาพื้นฐานตามธรรมชาติความคิดอ่านที่เปี่ยมไปด้วยความหวังอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษยชาติที่มุ่งสู่สันติภาพ และเน้นความรับผิดชอบทางศีลธรรมเพื่อตอบสนองต่อพระพรของพระเจ้า การพิจารณานี้จะให้แสงสว่างและกระตุ้นกิจการของมนุษย์เกี่ยวกับข้อมูล การศึกษา และการอุทิศตนเพื่อสันติภาพ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างสามส่วนดังต่อไปนี้

ข้อมูลสารสนเทศ

6. ในบางแง่มุม สันติภาพในโลกขึ้นอยู่กับการรู้จักตนเองอย่างดีทั้งในส่วนของแต่ละคนและสังคม การรู้จักตนเองนี้ ได้รับการหล่อหลอมตามธรรมชาติโดยข้อมูลและโดยคุณภาพของข้อมูล ผู้ที่แสวงหาและประกาศความจริงด้วยการเคารพผู้อื่น และด้วยเมตตาธรรม คือผู้ที่กำลังทำงานเพื่อสันติภาพ ผู้ที่อุทิศตนเองในการชี้ให้เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมต่างๆ ในคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม และความมั่งคั่งสมบูรณ์ของมนุษย์แต่ละชนชาติ ก็กำลังทำงานเพื่อสันติภาพด้วยเช่นกัน ผู้ที่ให้ข้อมูลเพื่อขจัดอุปสรรคของระยะห่างและให้เราได้รู้สึกจริงๆ ในความหวังใต้อชะตา

กรรมของมนุษย์ชายหญิงที่อยู่ห่างไกลผู้ตกเป็นเหยื่อของสงครามและความอยุติธรรม เขาเหล่านั้นกำลังทำงานเพื่อสันติภาพ แนนอน การสะสมข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะหากมันเกี่ยวข้องกับมหันตภัยที่เราไม่อาจควบคุมได้ ในท้ายที่สุดสามารถก่อให้เกิดความนิ่งเฉย และความอึดอัดในตัวผู้ที่รับข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเท่าที่เคยมีมาไม่เคยทำอะไรในวิสัยที่ตนจะทำได้เลย แต่บทบาทของสื่อมวลชนยังคงเป็นด้านบวก ทั้งนี้เราแต่ละคนได้รับเรียกให้เป็นเพื่อนบ้านของพี่น้องชายหญิงในเผ่าพันธุ์มนุษยชาติด้วยกัน (เทียบ สก 10:29-37)

ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงมีอิทธิพลโดยตรงต่อการศึกษา และการตัดสินใจทางการเมือง หากเยาวชนได้รับการปลูกจิตสำนึกถึงปัญหาของสันติภาพ และหากพวกเขาพร้อมที่จะเป็นคนทำงานเพื่อสันติภาพ แผนงานด้านการศึกษาจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญต่อข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์จริงที่สันติภาพกำลังอยู่ในภาวะถูกคุกคาม และข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อการสร้างสันติภาพให้ก้าวหน้า สันติภาพไม่อาจสร้างได้โดยอำนาจของผู้ปกครองฝ่ายเดียว สันติภาพจะได้รับการสร้างอย่างมั่นคงหากสันติภาพสอดคล้องกับความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวของทุกคนที่มีน้ำใจดี ผู้ปกครองจะต้องได้รับการสนับสนุนและได้รับประจักษ์พยานที่สนับสนุนพวกเขา หรือหากจำเป็นอาจแสดงความไม่เห็นด้วย สิ่งก็ตามมาก็คือ เป็นการถูกต้องที่ผู้ปกครองควรอธิบายให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสันติภาพ

การศึกษาที่ช่วยสร้างสันติภาพ

7. การสร้างสันติภาพยังขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของการวิจัยด้านสันติภาพด้วยการศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสงคราม ธรรมชาติของสงคราม สาเหตุ วิธีการ วัตถุประสงค์ และความเสียหายที่สามารถสอนเราได้มากเกี่ยวกับเงื่อนไขในการสร้างสันติภาพ เนื่องจากการศึกษาแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสงครามและการเมือง การศึกษาดังกล่าวแสดงว่าการเจรจามีอนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าอาวุธเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเรียกร้องให้ขยายบทบาทของกฎหมายในการรักษาสันติภาพ เป็นที่ทราบกันดีว่าในแต่ละรัฐ การทำงานของผู้พิพากษามีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการสร้างความยุติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน แต่บทบาทของพวกเขาที่สำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันในระหว่างประเทศ และในการปรับปรุงเครื่องมือทางกระบวนการยุติธรรมสำหรับการสร้างและรักษาสันติภาพ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความห่วงใยสันติภาพถูกจารึกไว้ในส่วนลึกของความเป็นตัวตนของเรา ความก้าวหน้าบนเส้นทางสันติภาพก็ได้รับประโยชน์จากการวิจัยของนักจิตวิทยาและนักปรัชญา เป็นที่ยอมรับกันว่า ศาสตร์ในการทำสงครามก้าวหน้าขึ้นเพราะการศึกษาความก้าวร้าวของมนุษย์ กระแสแห่งความตายและสัญชาตญาณแบบสัตว์ ที่อาจครอบงำสังคมทั้งมวลได้ แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่จะต้องกล่าวเกี่ยวกับความกลัวที่มนุษย์มี เมื่อจะต้องใช้เสรีภาพของเรา และเกี่ยวกับความไม่มั่นคงต่อตัวเราและผู้อื่น แน่นนอน ความรู้ในกระแสแห่งชีวิต ความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นตามสัญชาตญาณ ความพร้อมที่จะรักและแบ่งปัน จะช่วยเราให้เข้าใจกลไกทางจิตวิทยาที่ต้องการสันติภาพดีขึ้น

โดยอาศัยการวิจัยเหล่านี้ จิตวิทยาจึงมีบทบาทในการชี้แนะและสนับสนุนการศึกษาของนักปรัชญา นักปรัชญาเองก็มักจะใคร่ครวญประเด็นสงครามและสันติภาพเสมอ พวกเขาไม่เคยทอดทิ้งความรับผิดชอบในเรื่องนี้ เรายังมีความทรงจำมากมายเกี่ยวกับนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงต่างๆ ที่มองมนุษย์เป็น "หมาป่าสำหรับเพื่อนมนุษย์ของตน" และสงครามเป็นความจำเป็นทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เป็นความจริงด้วยเหมือนกันที่พวกเขาอีกหลายคนต้องการวางรากฐานสำหรับสันติภาพถาวรยั่งยืน ตัวอย่างเช่นโดยการพัฒนาพื้นฐานทางทฤษฎีที่หนักแน่นสำหรับกฎหมายระหว่างประเทศ

ความพยายามทั้งหมดเหล่านี้จำเป็นต้องดำเนินต่อไปให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น นักคิดที่อุทิศตนให้กับความพยายามดังกล่าว จะได้รับประโยชน์จากคุณูปการมากมายจากกระแสปรัชญาในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อหัวข้อที่เกี่ยวกับคน และอุทิศเป็นกรณีเฉพาะให้กับการศึกษาเรื่องเสรีภาพและความรับผิดชอบในแนวทางเดียวกัน ความเคลื่อนไหวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการไตร่ตรองในประเด็นสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และสันติภาพ

กิจการโดยอ้อม

8. แม้ว่าในมุมหนึ่งนั้นความก้าวหน้าของสันติภาพขึ้นอยู่กับข้อมูลและการวิจัย แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือสันติภาพขึ้นอยู่กับกรกระทำของประชาชนเพื่อสันติภาพ การกระทำในบางรูปแบบที่กล่าวถึงในที่นี้ส่งผลโดยอ้อมกับสันติภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตาม จะเป็นการผิดพลาดที่คิดว่าการกระทำเหล่านี้ไม่สำคัญ ซึ่งเราจะกล่าวถึงตัวอย่างบางกรณีอย่างย่อๆ ว่าแทบทุกส่วนของกิจการของมนุษย์ นั้นเปิดโอกาสที่ไม่คาดคิดในการส่งเสริมสันติภาพให้ก้าวหน้าได้

ตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในแง่บวกกว้างๆ อะไรก็ตามที่ช่วยประชาชนให้รู้จักกันและกันได้ดียิ่งขึ้นโดยอาศัยกิจกรรมทางศิลปะจะช่วยทำลายอุปสรรคได้ ในกรณีที่ไม่มีการพูดจากันและวิธีทางการทูตเป็นการช่วยเหลือที่ไม่แน่นอน ดนตรี ภาพวาด ละคร และกีฬาสามารถนำประชาชนให้มาใกล้ชิดกันได้ เช่นเดียวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ก็เช่นเดียวกับศิลปะ สร้างสรรค์และนำเสนอสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกคนที่รักความจริงและความสวยงามให้มาใกล้ชิดกันได้โดยไม่มีการแบ่งแยก ดังนั้นวิทยาศาสตร์และศิลปะต่างก็มุ่งหวังไปสู่การเกิดสังคมระดับสากลที่มีสันติภาพ

แม้แต่ชีวิตทางด้านเศรษฐกิจก็ตาม ควรนำประชาชนให้เข้ามาใกล้ชิดกัน โดยการทำให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาต้องพึ่งพาและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมักจะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างไม่ปราณี การแข่งขันอย่างไร้เมตตา และแม้กระทั่งการเอาใจเอาเปรียบอย่างหน้าไม่อาย แต่ความสัมพันธ์แบบนี้ จะเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์แห่งการรับใช้ สมานฉันท์ ซึ่งจะเป็นการถอดถอนเหตุสำคัญประการหนึ่งแห่งการไม่ลงรอยกันมิใช่หรือ

ความยุติธรรมและสันติภาพภายในชาติ

9. เนื่องจากสันติภาพเป็นความรับผิดชอบของทุกคน การสร้างสันติภาพเป็นหน้าที่หลักโดยตรงของผู้นำทางการเมือง จากมุมมองนี้ กรอบหลักเพื่อการสร้างสันติภาพก็คือประเทศเสมอ ในฐานะที่เป็นหน่วยที่มีการจัดระบบทางการเมือง เนื่องจากเป้าประสงค์ที่เป็นหลักของสังคมการเมือง คือการสร้าง ความยุติธรรม การสร้างประโยชน์ส่วนรวม และการมีส่วนร่วมของทุกคน สังคมนั้นๆ จะมีสันติภาพได้ก็ต่อเมื่อความต้องการสามประการหลักนี้ได้รับการเคารพ สันติภาพจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขพื้นฐานของความยุติธรรมได้รับการคุ้มครอง

การเคารพอย่างตั้งใจและไม่มีเงื่อนไขในสิทธิที่ไม่สามารถถูกกำหนดและไม่อาจแบ่งแยกได้ของมนุษย์แต่ละคน เป็นเงื่อนไขจำเป็นเพื่อให้เกิดสันติภาพในสังคม หากเปรียบเทียบกับสิทธิขั้นพื้นฐานเหล่านี้แล้ว สิทธิอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นรอง ในสังคมที่สิทธิเหล่านี้มิได้รับการคุ้มครอง แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นสากลก็ถือได้ว่าใช้ไม่ได้ และทันทีที่คนกลุ่มเล็กๆ รวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ก็ทำให้เกิดหลักการของการเลือกปฏิบัติ ที่สิทธิและแม้กระทั่งชีวิตของผู้คนต้องตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของผู้ที่แข็งแรงกว่า สังคมดังกล่าวไม่สามารถมีสันติภาพได้ เพราะในสังคมนั้นมีหลักการที่นำไปสู่การแบ่งแยก ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ สังคมการเมืองสามารถร่วมมือกันสร้างสันติภาพสากลได้จริงๆ หากในสังคมนั้นๆ มีสันติภาพ กล่าวคือสังคมนั้นๆ ถือเรื่องการ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสังคมของตนเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ เมื่อผู้ปกครองของประเทศหนึ่งมุ่งสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมอย่างครบถ้วน ก็ถือว่าพวกเขาได้มีส่วนสำคัญในการสร้างสันติภาพที่แท้จริง มั่นคงและถาวร (เทียบ สมณสาสน์ *สันติภาพในโลก*, ข้อ 11)

ความยุติธรรมและสันติภาพระหว่างประเทศ

10. ขณะที่สันติภาพภายในแต่ละประเทศเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาสันติภาพที่แท้จริงนั้น ซึ่งโดยตัวมันเองก็ยังถือว่าไม่เพียงพอ การสร้างสันติภาพในระดับโลกไม่อาจเป็นผลของความปรารถนาแยกย่อยของแต่ละประเทศ เพราะบ่อยๆ มักจะเป็นเรื่องคลุมเครือและบางครั้งก็ขัดแย้งกันเอง เพื่อปิดช่องว่างตรงนี้ ประเทศต่างๆ จึงก่อตั้ง *องค์การระหว่างประเทศ* ที่เหมาะสม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการประสานความต้องการของประเทศต่างๆ เพื่อการปกป้องสันติภาพ และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

โดยอาศัยอำนาจที่ได้รับมอบหมายและที่เกิดจากการทำงานของตน องค์การระหว่างประเทศที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ได้ทำงานมากมายเพื่อสันติภาพ แนนอน องค์การเหล่านี้ประสบความสำเร็จล้มเหลวเช่นกัน โดยไม่สามารถป้องกันความขัดแย้งในทุกกรณีหรือทำให้ความขัดแย้งเหล่านั้นสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วได้ แต่องค์การเหล่านี้ได้ช่วยแสดงให้โลกเห็นว่า สงคราม เลือด และน้ำตา มิใช่หนทางในการขจัดความตึงเครียดได้ องค์การเหล่านี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ในระดับโลกนั้น ประชาชนก็สามารถร่วมแรงร่วมใจในการแสวงหาสันติภาพร่วมกัน

พลวัตของศาสนาคริสต์เกี่ยวกับสันติภาพ

11. มาถึงจุดนี้ ข้าพเจ้าขอส่งสารถึงพี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้าในพระศาสนจักร พระศาสนจักรสนับสนุนและให้กำลังใจท่านในความพยายามอย่างจริงจังเพื่อสร้างสันติภาพ พระศาสนจักรไม่ลังเลใจในการประกาศว่ากิจการของทุกคนที่อุทิศกำลังอย่างสุดจิตสุดใจในการสร้างสันติภาพ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ แต่พระศาสนจักรก็ขอเตือนใจคริสตชนว่าพวกเขามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่าในการเป็นประจักษ์พยานที่เข้มแข็งของพระพรแห่งสันติภาพของพระเจ้า

ประการแรก พระวาจาและแบบฉบับของพระคริสต์ทำให้เกิดทัศนคติที่ใหม่ที่สนับสนุนสันติภาพ พระคริสต์ผู้ทรงเห็นจริยธรรมของสันติภาพอยู่เหนือทัศนคติธรรมดาเกี่ยวกับความยุติธรรมและความเข้าใจ ในช่วงแรกของภารกิจ พระองค์ทรงประกาศว่า "เป็นบุญของผู้สร้าง

สันติภาพ เหตุเพราะพวกเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า" (มธ 5:9) พระองค์ทรงส่งศิษย์ของพระองค์ให้นำสันติภาพจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง จากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่ง (มธ 10:11-13) พระองค์ทรงแนะนำพวกเขาให้หันไปหาสันติภาพแทนการแก้แค้นในรูปแบบต่างๆ และแม้กระทั่งลิตีโดยชอบธรรมเหนือผู้อื่นด้วย พระองค์ทรงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะตัดรากเหง้าแห่งความก้าวร้าวออกจากจิตใจมนุษย์ (มธ 5:38-42) พระองค์ทรงสั่งให้ศิษย์ของพระองค์รักผู้ที่กลายเป็นศัตรูเพราะอุปสรรคต่างๆ (มธ 5:43-48) พระองค์ทรงเล่าอุปมาเกี่ยวกับผู้ที่ถูกเหยียดหยามเป็นประจำ (ลก 10:33; 17:16) พระองค์ทรงแนะนำให้ประชาชนถ่อมตนอยู่เสมอ และให้อภัยโดยไม่มีขีดจำกัด (เทียบ มธ 18:21-22) ทศนคติเกี่ยวกับการแบ่งปันให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ ซึ่งจะเป็นเรื่องที่พระองค์จะทรงใช้ในการพิพากษาครั้งสุดท้าย (เทียบ มธ 25:31-46) ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ในการสร้างความสัมพันธ์แบบพี่น้อง

คำสอนของพระเยซูเจ้า และแบบฉบับของพระองค์มีอิทธิพลกว้างไกลต่อทศนคติของศิษย์ของพระองค์ ซึ่งช่วงเวลาสองพันปีในประวัติศาสตร์เป็นเครื่องพิสูจน์ แต่ภารกิจของพระคริสต์ลึกซึ้งมาก เป็นการเปลี่ยนแปลงของหัวใจที่เดียว พระองค์นำ "สันติภาพมาสู่มนุษย์ซึ่งพระเจ้าทรงพอพระทัย" อย่างแท้จริง โดยทางคำกล่าวที่มีการประกาศในช่วงพระองค์ทรงบังเกิด (เทียบ ลก 2:14) และนี่ไม่เพียงเปิดเผยให้พวกเขาทราบถึงความรักของพระบิดาเท่านั้น แต่เหนืออื่นใดคือการทำให้พวกเขาคืนดีกับพระเจ้าโดยอาศัยการเสียสละชีวิตของพระองค์ ทั้งนี้เพราะความบาปและความเกลียดชังเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพกับพระเจ้าและกับผู้อื่น พระองค์ทรงทำลายบาปและความเกลียดชังโดยการอุทิศชีวิตของพระองค์บนกางเขน พระองค์ทรงกระทำให้ผู้เป็นอริต่อกันได้กลับคืนดีเป็นกายเดียว (เทียบ ฮฟ 2:16; โรม 12:5) พระวาจาแรกที่พระองค์ทรงตรัสกับศิษย์ของพระองค์หลังจากทรงกลับคืนพระชนมชีพ "สันติสุขจงมีแก่ท่าน" (ยน 20:19) ผู้ที่ยอมรับความเชื่อก็รวมตัวกันเป็นชุมชนประกาศกในพระศาสนจักร พร้อมกับพระจิตเจ้าผ่านทางพระคริสต์ หลังศีลล้างบาปทำให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ พวกเขาพบกับสันติภาพที่ได้รับจากพระเจ้าในศีลแห่งการคืนดี และในศีลมหาสนิท พวกเขาประกาศ "พระวรสารแห่งสันติภาพ" (ฮฟ 6:15) พวกเขาพยายามดำเนินชีวิตตามนี้ในแต่ละวัน และพวกเขาเฝ้าคอยเวลาของการคืนดีอย่างครบถ้วน โดยการเข้ามาอยู่ใหม่ของพระเจ้าทรงชีวิตผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย เราจะเปิดใจอย่างสิ้นเชิงต่อพระเจ้าและพี่น้องชายหญิงของเรา นี่คือนิमितแห่งความเชื่อที่สนับสนุนกิจการของคริสตชนเพื่อนำมาสร้างสันติภาพ

ดังนั้น พระศาสนจักรดำรงอยู่ในโลกในฐานะสังคมของประชาชนที่ได้รับการคืนดีและมีสันติภาพโดยอาศัยพระหรรษทานของพระคริสต์ โดยสนิทสัมพันธ์ในความรักและชีวิตกับพระเจ้า

และกับพี่น้องชายหญิงทั้งหลาย ก้าวข้ามอุปสรรคของมนุษย์ในทุกรูปแบบ พระศาสนจักรเป็นและพยายามเป็นพระพรและเชื้อแป้งแห่งสันติภาพที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่พงศ์พันธุ์มนุษยชาติให้มากขึ้น แน่نون สมาชิกของพระศาสนจักรตระหนักดีว่าตนยังคงเป็นคนบาป อย่างน้อยพวกเขา รับทราบถึงความรับผิดชอบใหญ่หลวงที่จะนำพระพรแห่งสันติภาพนี้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อกระทำ เช่นนี้ ประการแรกพวกเขาจะต้องเอาชนะการแบ่งแยกของตนเสียก่อน เพื่อเริ่มต้นโดยไม่ลังเลที่จะ เข้าเป็นหนึ่งในเดียวกันอย่างสมบูรณ์กับพระคริสต์ ดังนั้น พวกเขาจึงร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อนำเสนอ สันติภาพของพระองค์ต่อโลก แน่نون พวกเขาจะต้องประสานความพยายามร่วมกันกับความ พยายามของชายหญิงผู้มีน้ำใจดีทั้งหมดที่ทำงานเพื่อสันติภาพในส่วนต่างๆ ของสังคมและใน ระหว่างประเทศ พระศาสนจักรปรารถนาให้ลูกๆ ของตนเข้าร่วมโดยการเป็นประจักษ์พยานและ การริเริ่มกิจกรรมของตน ให้เป็นแนวหน้าของผู้ที่สร้างสันติภาพและทำให้สันติภาพนี้ดำรงอยู่ ตลอดไป ในเวลาเดียวกัน พระศาสนจักรก็ตระหนักดีว่าเป็นงานยาก เป็นงานที่เรียกร้องความใจ กว้าง การพิจารณาแยกแยะ และความหวังเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นการทำทนายอย่างแท้จริง

สันติภาพเป็นการทำทนายต่อเบื้องสำหรับคริสตชน

12. การมองโลกในแง่ดีของคริสตชน บนพื้นฐานของกางเขนรุ่งโรจน์แห่งองค์พระคริสต์ และพระพรอันอุดมของพระจิตเจ้า มิใช่เป็นการหลอกตัวเองแต่ประการใด สำหรับคริสตชนแล้ว สันติภาพบนโลกเป็นการทำทนายเสมอ เพราะมีบาปอยู่ในหัวใจมนุษย์ คริสตชนได้รับแรงบันดาลใจ จากความเชื่อและความหวังของตน จึงปฏิบัติตนส่งเสริมสังคมที่มีความยุติธรรมมากขึ้น พวกเขา ต่อสู้กับความหิวโหย การกีดกัน และโรคภัย พวกเขาห่วงใยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้อพยพ นักโทษ และ ผู้ที่อยู่ชายขอบ (เทียบ *มธ* 25:35-36) แต่พวกเขารู้ว่า ในขณะที่การกระทำทั้งหมดเหล่านี้เป็นการ แสดงออกถึงพระเมตตาและความสมบูรณ์ครบครันของพระเจ้า (เทียบ *ลก* 6:36; *มธ* 4:48) พวกเขา ก็มักจะมีข้อจำกัดเพราะขอบเขตของตน ไม่มั่นใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและไม่แน่ใจในแรงบันดาลใจของตน พระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตเท่านั้น เมื่อพระองค์ทรงรวบรวมทุกสิ่งเข้าเป็นหนึ่ง เดียวในพระคริสต์ (เทียบ *อฟ* 1:10) ที่จะทำให้ความฝันอันบรรเจิดของเราเป็นความจริงได้ โดยที่ พระองค์ทรงทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อความยุติธรรมและสันติภาพในประวัติศาสตร์ ตามพระจิตเจ้าของพระองค์สำเร็จลุล่วงไป

แม้ว่าคริสตชนจะทำทุกสิ่งทุกอย่างในการป้องกันหรือหยุดยั้งสงครามก็ตาม พวกเขาก็ไม่ หลอกตนเองเกี่ยวกับความสามารถของตนในการทำให้สันติภาพเกิดขึ้น หรือเกี่ยวกับผลของความ พยายามของพวกเขาเพื่อเป้าหมายนี้ ดังนั้น พวกเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับทุกกิจการของมนุษย์เพื่อ

สันติภาพและมักจะเข้าร่วมในกิจการดังกล่าว แต่พวกเขาที่อยู่กับความเป็นจริงและถ่อมตน เราอาจจะกล่าวได้ว่า พวกเขา "มองความสัมพันธ์" ของตนในสองลักษณะ พวกเขามองตนเองว่าสัมพันธ์กับความบาปของมนุษยชาติ และต่อแผนการแห่งความรอดของพระเจ้า ประการแรก คริสตชนตระหนักว่าแผนการที่อยู่บนพื้นฐานของความก้าวร้าว การครอบงำ และการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหลบซ่อนอยู่ในหัวใจของมนุษย์ และบางครั้งก็หลอเลี้ยวความตั้งใจของมนุษย์อย่างลับๆ แม้ว่าจะมีการประกาศหรือแถลงการณ์ที่มีลักษณะต้องการสันติภาพก็ตาม คริสตชนรู้ว่าโลกนี้โชดไม่ดี สังคมมนุษย์ที่ครบครัน และมีสันติภาพถาวรนั้น เป็นเพียงความฝัน และอุดมการณ์ที่ค้ำจุนให้ความฝันสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายนั้น ก็อยู่บนพื้นฐานของความหวังที่ไม่อาจเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะมิเหตุผลใดๆ อยู่เบื้องหลังก็ตาม นี่คือความคิดที่ผิดเกี่ยวกับเงื่อนไขของมนุษย์ คือการไม่พิจารณาประเด็นนี้อย่างรอบด้าน หรืออาจเป็นกรณีของการหลบหลีกเพื่อลดละความกลัว หรือในกรณีอื่นก็เป็นเรื่องของการคำนวณผลประโยชน์ส่วนตน คริสตชนเชื่อมั่นว่า หากเพียงเพราะพวกเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวว่า ความหวังที่หลอกลวงเหล่านี้ นำตรงไปสู่สันติภาพจอมปลอมโดยผู้ปกครองเผด็จการ แต่ความคิดที่อยู่บนความเป็นจริงนี้ก็มิอาจปิดกั้นมิให้คริสตชนทำงานเพื่อสันติภาพได้ ในทางตรงกันข้ามกลับปลูกเร้าความกระตือรือร้นของพวกเขาด้วยซ้ำ เพราะพวกเขาเห็นว่า ชัยชนะของพระคริสต์เหนือความหลอกลวง ความเกลียดชัง และความตาย กลับเป็นแรงจูงใจแก่ผู้ที่มีใจรักสันติภาพให้มุ่งมั่นทำงานมากกว่าที่ทฤษฎีทั้งหลายเกี่ยวกับมนุษย์จะให้ได้ ในทำนองเดียวกัน ชัยชนะของพระคริสต์ ให้ความหวังที่มีพื้นฐานแน่นอนกว่าความหวังใดๆ ของความฝันอันบรรเจิดอื่นๆ

นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคริสตชน แม้ว่าพวกเขาพยายามที่จะคัดค้านและขัดขวางสงครามทุกรูปแบบ กลับไม่ลังเลใจที่จะคิดคำนึงว่า ตามเงื่อนไขพื้นฐานของความยุติธรรม ประชาชาติมีสิทธิและแม้กระทั่งหน้าที่ในการคุ้มครองชีวิตและเสรีภาพของตนโดยวิธีการที่เหมาะสมจากผู้ก้าวร้าวที่อยู่ยุติธรรม (เทียบ พระธรรมบัญญัติว่าด้วย*พระศาสนจักรในโลกสมัยนี้*, ข้อ 79) อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างสงครามแบบเดิมและสงครามนิวเคลียร์หรือสงครามเชื้อโรคแล้ว ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องความแตกต่างของรูปแบบ และเมื่อพิจารณาถึงความอัปยศของการแข่งขันสะสมอาวุธที่มาจากความต้องการของประเทศในโลกที่สาม สิทธินี้ ซึ่งเป็นความจริงแท้ในหลักการ ก็เพียงแค่มั่นใจให้เห็นความเร่งด่วนสำหรับสังคมโลกที่จะพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเจรจา ในทำนองนี้ ความน่าหวาดกลัวของสงครามนิวเคลียร์ที่หลอกลอนยุคสมัยของเรา สนับสนุนเราให้เสริมสร้างมรดกร่วมกันของเรา เพียงแต่การค้นพบที่เราสามารถทำได้ นั่นคือสงคราม ซึ่งเป็นวิธีการที่ป่าเถื่อนที่สุด และมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดในการแก้ไขปัญหาความ

ขัดแย้ง สังคมมนุษย์ถูกผลักดันมากกว่าแต่ก่อนให้ค้นหาวิธีการปรึกษาหารือและการเสวนาที่จำเป็นเพื่อให้ตนอยู่รอด พร้อมกับสถาบันที่จำเป็นเพื่อการสร้างสรรค์ความยุติธรรมและสันติภาพ ขอให้ตระหนักว่า งานนี้เป็นอะไรที่อยู่เกินกว่าอำนาจของมนุษย์

การภาวนาเพื่อสันติภาพ

13. สารของข้าพเจ้าทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าเรียกร้องความรับผิดชอบของผู้มีน้ำใจดี โดยเฉพาะคริสตชน เพราะพระเจ้าได้ทรงมอบสันติภาพให้แก่มนุษย์ชายและหญิง ด้วยความเป็นจริงและความหวังตามความเชื่อ ข้าพเจ้าได้พยายามเรียกร้องความสนใจของพลเมืองและผู้นำให้เห็นผลสำเร็จ หรือทำที่บางประการที่เป็นไปได้ และสามารถปูพื้นฐานมั่นคงให้แก่สันติภาพได้ แต่นอกเหนือจาก หรือแม้กระทั่งในท่ามกลางกิจการที่จำเป็นนี้ ดูเหมือนทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนเป็นหลัก *เหนืออื่นใด สันติภาพคือพระพรของพระเจ้า* คือบางสิ่งที่จะต้องไม่ลืมเลือน และจะต้องวอนขอพระเมตตาของพระองค์เสมอ

แน่นอนเข้าใจว่า ความเชื่อมั่นนี้ได้กระตุ้นประชาชนในทุกอารยธรรมให้อธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพเป็นลำดับแรก เราสามารถพบการแสดงออกแบบนี้ในทุกศาสนา มีผู้ชายจำนวนเท่าใดซึ่งต้องเผชิญกับความขัดแย้งที่ล้างผลาญชีวิตและค่ายักกัน และมีผู้หญิงและเด็กมากมายเท่าใดซึ่งประสบภัยจากสงคราม หันไปหาพระเจ้าแห่งสันติภาพ ในวันนี้ เมื่อภัยอันตรายมีความร้ายแรงทั้งในแง่ขอบเขตและลักษณะ และเมื่อความยากลำบากในการสร้างสันติภาพมีลักษณะใหม่ และมักจะดูเหมือนว่าไม่สามารถแก้ไขได้ ยังมีมนุษย์จำนวนมากที่หันไปหาการอธิษฐานภาวนา แม้ว่าการภาวนาอาจเป็นอะไรที่พวกเขาไม่คุ้นเคยก็ตาม

ถูกต้องแล้ว อนาคตของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่ประทานสันติภาพที่แท้จริง และเมื่อหัวใจมนุษย์คิดถึงการทำงานเพื่อสันติภาพด้วยความจริงใจ นี่ก็คือพระพรพรทานของพระเจ้าที่คล้อยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความคิดเหล่านี้ ในแง่นี้ ประชาชนทุกคนได้รับการเชื้อเชิญให้สะท้อนบทอธิษฐานของท่านนักบุญฟรังซิส อัสซีซี ซึ่งเรากำลังเฉลิมฉลองวาระครบรอบวันเกิดแปดศตวรรษของท่านอยู่ในขณะนี้ นั่นคือ *พระเจ้าข้า โปรดให้เราเป็นเครื่องมือเพื่อสันติภาพของพระองค์ ที่ใดที่มีความเกลียดชัง ขอให้เราหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ที่ใดที่มีความผิดพลาด ขอให้เราให้อภัย ที่ใดที่มีความแตกแยก ให้เราสร้างสันติภาพ*

คริสตชนรักที่จะอธิษฐานภาวนาเพื่อสันติภาพ เมื่อพวกเขาอธิษฐานภาวนาโดยใช้บทสวดที่จำนวนมากที่แทรกด้วยคำวิงวอนเพื่อสันติภาพ และอธิษฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความรักสากลของ

พระเยซูเจ้า ในจุดนี้ เรามีองค์ประกอบร่วมที่ลึกซึ้งสำหรับกิจกรรมต่างๆ ระหว่างศาสนา ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นทั่วโลกที่กำลังรอคอยพระพรแห่งสันติภาพจากพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพด้วย และด้วยความสำนึก ผู้ที่มีน้ำใจดี อื่นๆ ก็พร้อมที่จะอธิษฐานภาวนาเช่นเดียวกันอย่างลับๆ ในหัวใจของตน ขอให้การวิงวอนด้วยใจศรัทธาจากสี่มุมโลกนี้ไปถึงพระเจ้า นี่เองจะเป็นการสร้างฉันทามติที่ชัดเจนบนหนทางสู่สันติภาพ และใครเลยจะสงสัยได้ว่าพระเจ้าจะทรงได้ยิน และตอบรับเสียงร้องของลูกของพระองค์ พระเจ้าข้า โปรดประทานสันติภาพให้แก่เรา โปรดทรงประทานสันติภาพของพระองค์ให้แก่เรา

จากวาติกัน 8 ธันวาคม 1981

พระสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2

